

Từ khuyến học, khuyến tài đến xây dựng xã hội học tập

(Tiếp theo và hết)

KỶ III: HƯỚNG ĐẾN XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP TRONG ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ



Người dân xã Nam Phú (Tiền Hải) áp dụng khoa học xử lý môi trường ao nuôi tôm.

Ngày 25/5/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030. Ngày 30/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1373/QĐ-TTg phê duyệt đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030". Đây là hai văn bản quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, hướng tới xây dựng xã hội học tập thực sự trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

huyết của đội ngũ những người làm giáo dục, khuyến học. Chỉ thị số 14 và Quyết định số 1373 của ban hành công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của người lớn như một giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng nhân lực tại chỗ đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tri thức, lần sóng hội nhập và toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Đặc biệt, chuyển đổi số trong giáo dục, khuyến học được xem là một nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hàng đầu để triển khai hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn mới.

Một trong những mô hình mang lại hiệu quả rõ nét nhất trong sự thay đổi của người dân khi tiếp cận với chuyển đổi số đó là việc thực hiện thí điểm mô hình công dân học tập. Tại Thái Bình, từ tháng 1/2021, toàn tỉnh triển khai thí điểm xây dựng mô hình công dân học tập ở 33 xã, phường, thị trấn. Sau thời gian thực hiện thí điểm, trong tổng số 628 công dân đăng ký tham gia thuộc 3 nhóm đối tượng, có 85,2% công dân đạt công dân học tập. Ông Bùi Trọng Trâm, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: Xây dựng mô hình công dân học tập là vấn đề cần thiết và cấp bách đối với quá trình hội nhập và phát triển đất nước, đáp ứng đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thực hiện mô hình công dân học tập là góp phần nâng cao ý thức tự giác, giáo dục mỗi người dân rèn luyện tinh thần tự học, có

kế hoạch học tập thường xuyên, học tập suốt đời, rèn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, điện thoại thông minh... để khai thác thông tin phục vụ công việc và đời sống. Để phấn đấu trở thành công dân học tập, mỗi người cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, có tư duy sáng tạo, phương pháp làm việc khoa học và luôn được cải tiến để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, xây dựng và thực hiện tốt các mối quan hệ xã hội, có lối sống lành mạnh, tinh thần đoàn kết, hợp tác, chia sẻ và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Tại Quỳnh Phụ, 5 năm qua, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và Hội Khuyến học huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành 20 loại văn bản gồm: Thông tri của Huyện ủy, Chỉ thị của UBND huyện, công văn chỉ đạo từng năm của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện... Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện tham mưu UBND huyện biểu dương các mô hình học tập toàn huyện và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Qua đó, phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các xã, các chi hội, dòng họ, gia đình. Ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch

UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: Không chỉ lãnh đạo, chỉ đạo, những năm qua, nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của Huyện ủy, UBND huyện, Hội Khuyến học huyện đã gửi thư kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện ủng hộ quỹ khuyến học. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quỹ khuyến học toàn huyện tăng qua các năm, đến hết năm 2020 tổng số quỹ đạt gần 17 tỷ đồng. Đây là cơ sở để hội khuyến học các cấp khen thưởng, động viên trẻ em và người lớn học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Ông Vũ Mạnh Hiến, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh nhận định: Trong thời gian qua, nếu như không có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh không thể trở thành một trong những tỉnh, thành phố nhiều năm liên tiếp được nhận cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu do Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng. Thực tế đã chứng minh, muốn giải quyết được những khó khăn để phát triển đất nước, không có con đường nào khác là phải có quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập mà mấu chốt của xã hội học tập là học tập suốt đời. Học tập suốt đời là chìa khóa của sự phát triển bền vững. Việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời đã mang lại kết quả tốt đẹp, hướng đến xây dựng xã hội học tập trong điều kiện chuyển đổi số hiện nay. Trong thời gian tới, cùng với việc xây dựng, củng cố tổ chức hội, Hội Khuyến học tỉnh sẽ đẩy mạnh các phong trào, đặc biệt là mô hình công dân học tập; đổi mới hình thức hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng theo hướng chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các bài giảng trực tuyến dựa trên phương tiện giúp người học tiếp cận bài học nhanh và thực tế hơn. Bên cạnh đó, để thích ứng với những ảnh hưởng của dịch Covid-19, hội khuyến học các cấp sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, tạo cho người dân có thói quen sử dụng các phương tiện như ipad, điện thoại thông minh, máy tính... trong cuộc sống, các cuộc họp và giao tiếp trong cuộc sống. Từ đó hướng đến xây dựng xã hội học tập trong điều kiện chuyển đổi số.

DẶNG ANH

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

Đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn, quyết tâm xây dựng ngành hiện đại, chuyên nghiệp, hướng đến sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã hạn chế tối đa việc người dân giao dịch trực tiếp với cơ quan BHXH, tăng cường xử lý hồ sơ trực tuyến, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM... Đồng thời, tập trung rà soát các thành phần hồ sơ, thủ tục hành chính để kịp thời phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục không phù hợp. Anh Nguyễn Văn Linh, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) cho biết: Tôi bị mất thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) nên đã sử dụng hệ thống giao dịch điện tử trên điện thoại di động để thực hiện thủ tục cấp lại. Tôi lựa chọn nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính nên không cần trực tiếp đến cơ quan BHXH, rất thuận tiện, vừa tiết kiệm thời gian vừa bảo đảm các quy định phòng, chống dịch.

Với mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tiếp cận thông tin, ngày 16/11/2020, BHXH Việt Nam công bố và đưa vào hoạt động ứng dụng VssID - BHXH số. Đây là ứng dụng có nhiều tính năng, phục vụ lĩnh vực minh bạch các nhu cầu thông tin thiết yếu như: cung cấp các thông tin về thẻ BHYT, quá trình tham gia BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... Đến nay, toàn tỉnh có hơn 392.000 hồ sơ đăng ký VssID đã được phê duyệt hợp lệ, trong đó hơn 309.000 người đã đăng nhập và sử dụng ứng dụng.

Bên cạnh đó, việc chính thức triển khai sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong khám chữa bệnh (KCB) trên toàn quốc là bước đi thực sự phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam. Người sử dụng thẻ BHYT không lo mất, quên thẻ BHYT như đã xảy ra đối với thẻ BHYT giấy đồng thời giúp giảm thời gian làm thủ tục KCB của cả người tham gia và cơ sở KCB do thẻ có mã QR Code được tự động tăng độ phân giải, tăng độ sáng hiển thị làm rõ các thông tin



BHXH tỉnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7, tháng 8 vào cùng một kỳ chi trả của tháng 7/2021 cho người dân phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình.

trên thẻ BHYT. Đặc biệt, việc triển khai này còn có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp người dân hạn chế đi lại, không phải giao dịch trực tiếp với cơ quan BHXH trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Để thực hiện mục tiêu kép vừa mở rộng số người tham gia BHXH tự nguyện vừa bảo đảm các quy định phòng, chống dịch Covid-19, BHXH tỉnh đã hình thành thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền như: theo nhóm nhỏ từ 3 - 4 người về chính sách BHXH, BHYT tại các gia đình, treo băng rôn, khẩu hiệu tại các trục đường chính, khu dân cư, chợ... Đặc biệt, vào tối ngày 24 hàng tháng, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức livestream giải đáp thắc mắc cho người dân về các vấn đề xung quanh việc tham gia BHXH tự nguyện. Mỗi buổi livestream có hơn 300 người theo dõi trực tiếp và hơn 15.000 người xem lại với hàng trăm câu hỏi được đặt ra liên quan đến chính sách BHXH tự nguyện. Chỉ sau 2 lần livestream, đã có hơn 200 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện ngay trên sóng.

Xác định tình hình dịch bệnh có thể kéo dài và phức tạp, ngành BHXH đã chủ động dự báo trước biến động ở từng tháng, quý, năm, xác định chi tiết các nhóm đối tượng tiềm năng để có kế hoạch và cách

tiếp cận, cách làm hợp lý. Xây dựng kịch bản truyền thông cho từng nhóm đối tượng, với nội dung, hình thức cụ thể, phù hợp với đặc điểm tâm lý, mức thu nhập của từng nhóm để vận động, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đạt hiệu quả cao.

BHXH tỉnh còn phối hợp với ngành bưu điện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, tháng 6/2021 vào cùng một kỳ chi trả của tháng 5/2021; lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7, tháng 8 vào cùng một kỳ chi trả của tháng 7/2021. Qua đó bảo đảm quyền lợi của người hưởng và an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Để hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, BHXH Việt Nam triển khai 3 chính sách liên quan gồm: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động. Đến nay, BHXH tỉnh đã thông báo số tiền điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 1/7/2021 - 30/6/2022 tới 2.570 đơn vị, với 159.756 lao động, tổng số tiền hơn 42 tỷ đồng. Xác nhận cho 1 đơn vị với 20 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; 8 đơn vị với 85 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

THU HOAI

TRẠM KIỂM SOÁT BIÊN PHÒNG CỐN VÀNH Tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là từ khi xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Hải Hậu (Nam Định), Trạm Kiểm soát biên phòng (KSBP) Cồn Vành (Đồn Biên phòng Cửa Lân) đã đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) nhằm ngăn chặn người và phương tiện xâm nhập trái phép qua đường biển, đường sông vào địa bàn.

Trạm KSBP Cồn Vành phụ trách quản lý tuyến biên giới biển của hai xã Nam Phú, Nam Hưng cùng nhiều phương tiện, lao động của các xã Nam Phú, Nam Hưng, Nam Hồng, Nam Hải (Tiền Hải) và xã Hồng Tiến (Kiến Xương); kiểm

soát của huyện Hồng giáp ranh với huyện Giao Thủy (Nam Định) với 4 cửa lạch cùng bến đò Giao Thiện có đông người và phương tiện thủy, bộ lưu thông. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BBBP) tỉnh và Đồn Biên phòng Cửa Lân, thời gian qua, Trạm KSBP Cồn Vành đã tổ chức trực 24/24 giờ, bám nắm địa bàn, phương tiện; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép". Cùng với triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Trạm đã được tăng cường cán bộ, chiến sĩ cho các chốt kiểm soát, đồng thời sử dụng lực

lượng, phương tiện tổ chức tuần tra lưu động 2 tuyến thủy, bộ từ cửa Ba Lạt đến hết địa phận xã Nam Phú. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, đến nay chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 của Trạm KSBP Cồn Vành được chính quyền các địa phương, người dân khu vực biên giới ủng hộ và hỗ trợ tích cực. Ông Nguyễn Văn Phong, chủ tàu TB90143TS, xã Nam Phú chia sẻ: Bên cạnh việc chấp hành nghiêm các thủ tục pháp lý theo quy định khi ra khơi, chúng tôi thường xuyên được cán bộ, chiến sĩ Trạm KSBP Cồn Vành tuyên truyền và

ký cam kết, tích cực hưởng ứng phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép". Trong quá trình sinh hoạt, lao động, dù trong đất liền hay trên biển, khi phát hiện người, phương tiện lạ vào địa bàn, chúng tôi khẩn trương báo tin cho lực lượng biên phòng để kịp thời ngăn chặn, xử lý, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Chung suy nghĩ như ông Phong, ông Vũ Văn Bắc, chủ tàu TB21206TS cho biết: Là tàu cá nhỏ, phạm vi hoạt động gần bờ nên thời gian trước chúng tôi thường xuyên qua lại, trao đổi, giao lưu với các ngư dân tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, sau khi được cán



Cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng Cồn Vành tuần tra phòng, chống xâm nhập qua cửa đường mòn, lối nhỏ.

bộ để giữ gìn ANTT và phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Nhờ vậy, chúng tôi yên tâm làm ăn trên biển. Thiếu tá Đinh Văn Khoan, Trạm phó Trạm KSBP Cồn Vành cho biết: Do Tiền Hải là địa bàn giáp ranh nên nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập rất cao nếu không có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ

và phòng, chống dịch hiệu quả. Với quyết tâm giữ vững địa bàn quản lý, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Trạm KSBP Cồn Vành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Đồn Biên phòng Cửa Lân và Bộ Chỉ huy ĐBBP tỉnh, UBND huyện Tiền Hải. Nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức

trách nhiệm của nhân dân trong phòng, chống dịch, tham gia cùng lực lượng biên phòng kiểm soát chặt khu vực biên giới biển của tỉnh. Trạm sẽ chủ động phối hợp với các lực lượng rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân nước ngoài, các đối tượng nhập cảnh trái phép, công dân đi từ vùng có dịch về địa bàn để có biện pháp ngăn chặn, xử lý; tuyệt đối không để tình trạng sử dụng thuyền nan, đò ngang lợi dụng các cửa sông, cửa lạch, đường mòn xâm nhập vào địa bàn. Cùng với đó, Trạm sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới biển.

Sự chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Trạm KSBP Cồn Vành đã tạo thêm một "lá chắn thép" khu vực biên giới biển, góp sức cùng toàn tỉnh ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19.

TRINH CƯỜNG